

BÁO CÁO**Kết quả công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2023**

Căn cứ Công văn số 233/BATGT ngày 31/5/2023 của Ban An toàn giao thông Thành phố về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn báo cáo kết quả công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:

Trên cơ sở Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng và triển khai mạnh mẽ các giải pháp giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2025; thực hiện công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 chủ đề “*Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn*” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng các văn bản triển khai các hoạt động theo kế hoạch; thực hiện Chương trình số 05-CTr/TĐTN-VP ngày 15/02/2023 của Ban Chấp hành Thành Đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2023 chủ đề “*Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn*”, đồng thời xây dựng dự thảo Kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong năm 2023¹. Trên cơ sở đó, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hoặc lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:**1. Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi:**

Ban Thường vụ Thành Đoàn tập trung các giải pháp giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, trong đó tập trung các hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động thông qua các chương trình đến các nhóm đối tượng cụ thể: Chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên Thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt - Công an Thành phố tổ chức 10 buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông cho hơn 11.000 đoàn viên thanh niên, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố và người dân về các Luật giao

¹ Văn bản đang trong quá trình phối hợp với Ban An toàn giao thông Thành phố thẩm định nội dung.

thông đường bộ cũng như những thay đổi chiều hướng các tuyến đường giao thông. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã cung cấp kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, kiến thức an toàn giao thông, các tình huống giao thông không an toàn, cách thức tham gia giao thông đúng luật, cách thức tham gia học và thi giấy phép lái xe hạng A1. Tổ chức hoạt động tuyên truyền cho người dân biết và sử dụng rộng rãi các ứng dụng chương trình phần mềm hỗ trợ giao thông do Sở Giao thông vận tải xây dựng như Công thông tin giao thông Thành phố, Go!Bus nhằm giúp cho người dân chủ động hơn trong quá trình tham gia giao thông một cách an toàn, tiện lợi.

Ban Thường vụ Thành Đoàn tăng cường chỉ đạo Báo Tuổi trẻ, Truyền hình Thanh niên và các trang tin điện tử của Đoàn - Hội - Đội tập trung đăng tải các tuyến tin, bài về hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, có **15** tin bài, hình ảnh về việc xây dựng văn hóa giao thông, các hoạt động xung kích đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, các tuyến tin bài phản ánh về các vấn đề liên quan, hiến kế giải pháp an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố. Qua đó tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên công nhân và người dân chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, góp phần nâng cao ý thức tự giác tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ, xây dựng văn hoá khi tham gia giao thông. Ngoài ra trên các trang thông tin điện tử của lực lượng chuyên ngành như Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt - Công an Thành phố cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ, nhằm lan tỏa những khoảnh khắc, giá trị đẹp của những chiến sĩ công an đến đoàn viên, thanh niên và người dân.

Các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông thông qua đợt hoạt động cao điểm trong Tháng thanh niên, các hoạt động trực tuyến với nhiều nội dung phong phú như triển lãm các mô hình giao thông trọng điểm trên Thành phố, tổ chức các hoạt động trực tuyến tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ, triển lãm các mô hình, hình ảnh các công trình giao thông công cộng, các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố, tập huấn lái xe an toàn... qua các hoạt động đó thu hút **21.000** lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Tiếp tục phát huy các cơ sở Đoàn trên lĩnh vực giao thông, Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên với các nội dung như thực hiện Tuyên truyền vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và Quận 5, Tuyên truyền phần mềm Go! Bus cũng như trao tặng 200 thẻ xe buýt thông minh cho các bạn học sinh Trường THPT Thủ Thiêm tại Thành phố Thủ Đức và người dân sinh sống xung quanh khu vực trường. Đoàn Thanh niên Công an Thành phố đã chủ động thực hiện công trình thanh niên *“Tuổi trẻ Công an Thành phố xung kích trong thành lập các đội hình phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại các bến xe khách liên tỉnh, xe buýt liên tỉnh, xe buýt liên quận trên địa bàn Thành phố”*, tổ chức ra mắt các đội hình phản ứng nhanh về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Quận Bình Tân. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn khu vực trường học cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các phiên tòa giả định cũng được áp

dụng nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong đoàn viên thanh niên.

2. Hoạt động tình nguyện, xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông của đoàn viên, thanh niên Thành phố, tăng cường công tác phối hợp trong các hoạt động Đoàn tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã phát động đợt hoạt động cao điểm ra quân đảm bảo trật tự, an toàn với các hoạt động trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, các đội hình đã tổ chức trên 100 lượt tuần tra hỗ trợ theo lịch cố định và tuần tra hỗ trợ người dân đột xuất, hỗ trợ điều phối giao thông tại các giao lộ, nút giao thông quan trọng. Tập huấn cho hơn 150 đoàn viên, thanh niên các đội hình tình nguyện Phản ứng nhanh, đội hình thanh niên xung kích tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố. Qua đó cổ vũ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tổ chức các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm số vụ do tai nạn giao thông và xây dựng nếp sống văn hóa giao thông.

Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố tiếp tục duy trì 65 đội hình tình nguyện Phản ứng nhanh với hơn 840 thành viên tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng điều phối giao thông tại các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố; phát huy các đội hình tình nguyện điều phối giao thông như Tổ phản ứng nhanh số 4, số 12, Đội Hỗ trợ nhân dân Quận Bình Tân, Đội giúp dân Học Môn tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân lưu thông, xử lý các sự cố trên các tuyến Quốc lộ; đồng thời chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận, Huyện, Thành phố có tuyến Quốc lộ 1A đi qua như: Quận 12, Bình Tân, Thành phố Thủ Đức, Huyện Hóc Môn, Bình Chánh phối hợp với Đội SOS Hướng Nam trong việc hỗ trợ người dân xử lý các vấn đề phát sinh trên đường. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Thành Đoàn đã phối hợp với Hội LHTN Việt Nam Thành phố tổ chức đi thăm, động viên và tặng quà cho các Đội hình tình nguyện đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ, đội hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, giữ vững địa bàn; tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh với các địa bàn giáp ranh. Tổ chức tập huấn và đẩy mạnh thông tin, trao đổi về các ý tưởng, giải pháp quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông, mạng lưới vận tải hành khách công cộng, các công trình giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và người đi mô tô, xe máy nhằm cải thiện điều kiện giao thông qua đó thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố. Đồng thời củng cố và duy trì lực lượng chính trị nòng cốt thực hiện công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong thanh niên và người dân, tình hình tại địa phương; xác lập cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh.

Các cơ sở Đoàn có chuyên môn liên quan tiếp tục duy trì, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đơn vị trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thông qua việc phối hợp với các lực lượng chuyên ngành, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các tổ công tác, chuyên đề tuần tra và xử lý vi phạm hành

chính về trật tự an toàn giao thông như: Đoàn Thanh niên Công an Thành phố phát huy vai trò của đội ngũ đoàn viên là cảnh sát giao thông trong thực hiện nhiệm vụ điều phối, hướng dẫn giao thông tại các chốt, cửa ngõ Thành phố, phát huy các ý tưởng, sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên đáp ứng công tác tuyên truyền tại các cơ sở Đoàn...; Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt - Công an Thành phố thực hiện tuần tra, rà soát các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông; khánh thành trạm vá xe lưu động và ra mắt các đội hình tình nguyện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Thủ Đức tại Khu Công nghệ cao - Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức... Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc của người dân trong việc tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố với tình hình thực tế nhiều tuyến đường, giao lộ đã đổi hướng lưu thông.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Mặt được:

- Công tác tuyên truyền có sự quan tâm đầu tư; phối hợp nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, các công trình, mô hình cụ thể được duy trì, triển khai thực hiện góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên và người dân.

- Cấp Thành và cơ sở Đoàn chủ động, tích cực xác lập các giải pháp thông qua thực hiện chương trình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an Thành phố đã góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông vào những thời gian cao điểm.

- Công tác chỉ đạo, triển khai diễn ra sâu rộng đến từng chi đoàn, các hoạt động giáo dục, tuyên truyền phong phú về nội dung, đa dạng về phương thức tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân tham gia; góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông của người dân và đoàn viên, thanh niên Thành phố.

- Các cấp bộ Đoàn Thành phố tiếp tục có sự chuyển biến, linh hoạt trong công tác phối hợp với các ban, ngành chức năng có liên quan trong công tác triển khai, vận hành các nội dung, hoạt động, tăng cường vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

2. Hạn chế, lưu ý:

- Công tác tuyên truyền đã có nhiều sự thay đổi, tuy nhiên việc tiếp cận và tác động đến các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật còn hạn chế.

- Cần tiếp tục đầu tư, tạo ra nhiều giải pháp tương tác cho các hoạt động tuyên truyền trực tuyến trên các trang không gian mạng nhằm thu thập các sáng kiến, hiến kế của đoàn viên, thanh niên khi tham gia giao thông.

- Công tác triển khai, ban hành các văn bản, hoạt động còn chậm so với dự kiến.

Trên đây là báo kết quả công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Thường vụ Thành Đoàn.

Nơi nhận:

- TWĐ: Văn phòng, Phòng Công tác Đoàn phía Nam;
- Ban ATGT: Thường trực, Văn phòng;
- Sở GTVT: Văn phòng;
- Công an TP: Phòng PC08, Phòng PC08B;
- Thành Đoàn: Thường trực, Ban MT - ANQP -ĐBDC;
- Cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;
- Lưu (VT-LT).

**TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Ngô Minh Hải